

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 2172/SNN&PTNT-TL ngày 07/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá về việc báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW), Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy đảng, các phòng, ngành, các xã, thị trấn. Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, để xảy ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

2. Kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TW

Với tinh thần chủ động, cảnh giác và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống thiên tai; việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, các ngành chủ động, tích cực tổ chức thực hiện, ý thức chủ động phòng tránh đã được nâng lên, các diễn biến hư hỏng đã được xử lý kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng để chủ động xử lý khi có diễn biến tiếp theo, đồng thời rà soát, kiểm tra phương án hộ đê, phương án trọng điểm, phương án bảo vệ các công trình thủy lợi trên toàn huyện.

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng “công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững”. Công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu; nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là ở cơ sở; thường xuyên thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó với thiên tai cho cộng đồng.

2.2. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi thời tiết.

Trên địa bàn toàn huyện hiện có 4 trạm đo lượng mưa thủ công và 01 trạm đo mưa tự động. Thường xuyên phát các tin bài về phòng, chống thiên tai trên hệ thống truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi người dân nắm bắt. Qua công tác dự báo và theo dõi lượng mưa và tình hình thời tiết để triển khai dự đoán, dự báo các khả năng gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, phục vụ công tác cảnh báo sớm, tham mưu cho việc chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai của Lãnh đạo huyện.

2.3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Trên cơ sở hàng năm kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai theo hướng chuyên môn hóa, chuyên trách theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trên nguyên tắc không phát sinh thêm đầu mối và biên chế.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trong thiên tai như: Xử lý giờ đầu các sự cố đê điều; di dời dân cư ra khỏi vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; cứu hộ, cứu nạn trên sông,...

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung cũng như Chỉ thị số 42-CT/TW có một số khó khăn, vướng mắc sau:

1. Các nguồn lực hỗ trợ cho địa phương trong công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu, còn nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu cần được sửa chữa, tu bổ, nâng cấp để đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài trước thiên tai.

2. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn thấp; với tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường và đôi khi không theo quy luật và mức độ tàn phá của thiên tai.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 42-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung chính sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai và biến đổi khí hậu.

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng chống thiên tai để tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Tăng cường nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình phòng, chống thiên tai, các trang thiết bị dự báo, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất nông nghiệp.

2. Lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng, đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai để từ đó có chính sách phù hợp cho những vùng, địa phương, các khu vực trọng điểm, làm cơ sở cho việc chủ động phòng tránh./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc